

QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW

# Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới



Ông Nguyễn Bá Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.



Tiến sĩ Trần Quang Công, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh.

Với 5 điều cốt lõi, súc tích, ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều nội hàm sâu xa về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là tấm gương phản chiếu để mỗi cán bộ, đảng viên "tự soi, tự sửa", đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

đảng viên phải có ý thức không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện mình, xứng đáng là người đảng viên cách mạng chân chính, xứng đáng với lời thề danh dự trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua cho thấy một số cán bộ, đảng viên, thậm chí cả cán bộ cấp cao suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", có đồng chí bị đưa ra xử lý, kỷ luật đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ, đảng viên. Những cảm động từ lợi ích vật chất, những "viên đạn bọc đường" đã bào mòn, thậm chí hủy hoại nhân cách, đạo đức, công danh của nhiều cán bộ, đảng viên, nghiêm trọng hơn cả có cán bộ, đảng viên phải trả giá đắt, rơi vào vòng lao lý. Bởi vậy, Quy định số 144-QĐ/TW với 5 điểm cốt lõi sẽ là "kim chỉ nam" cho mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Đặc biệt quan tâm đến Điều 3 của Quy định về "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", ông Nguyễn Bá Côn cho rằng các nội dung cụ thể của Điều 3 trên tinh thần kế thừa và phát triển các chuẩn mực về cần, kiệm, liêm, chính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra trước đây. Đặt trong bối cảnh hiện nay, cần, kiệm, liêm, chính được nêu trong Quy định số 144-QĐ/TW có nhiều nội hàm, phát triển

và sâu sắc hơn. Đơn cử như trước đây, mục tiêu của Đảng ta là "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" thì nay, ngoài giữ vững độc lập, tự do, mỗi cán bộ, đảng viên còn phải có ý thức xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hay như chữ " Liêm" đặt trong giai đoạn hiện nay, " Liêm" không chỉ là liêm khiết, trong sạch, là giữ cho mình mà còn là giữ cho Đảng. Bởi vậy, trong Quy định số 144-QĐ/TW, bên cạnh giải thích thế nào là " Liêm", Quy định cũng chỉ rõ yêu cầu cho mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Nói về " vận hóa từ chức" được đề cập trong Quy định số 144-QĐ/TW, theo ông Nguyễn Bá Côn, đây là hình thức để mỗi cán bộ, đảng viên tự đánh giá, soi chiếu bản thân. Nếu xét thấy mình không đủ trình độ, năng lực đảm nhiệm chức vụ hoặc đã mắc vi phạm, bị kỷ luật, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì nên tự giác, tự nguyện rời khỏi vị trí, chức không nên "tham quyền cố vị". Khi không đủ năng lực, phẩm chất lại vẫn tham vọng, giữ vị trí chẳng khác nào "thần xác gây gò nhưng lại mang trên mình chiếc áo thung thình".

Để Quy định số 144-QĐ/TW đi vào cuộc sống, ông Nguyễn Bá Côn cho rằng các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên thấu hiểu từng tiêu chuẩn, từ đó soi chiếu, tu dưỡng, rèn luyện. Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng gắn với kết hợp phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và đặc biệt là vai trò của nhân dân trong việc giám sát việc thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, qua đó chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện, hành vi lệch lạc, vi phạm quy định.

### Tránh tư tưởng làm việc "cắm chông", "giữ an toàn"

Cùng quan điểm, Tiến sĩ Trần Quang Công, Phó

Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh cho rằng Quy định số 144-QĐ/TW có ý nghĩa quan trọng, tạo niềm tin, động lực cho cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng để vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay.

Theo Tiến sĩ Trần Quang Công, thực tế thời gian qua có một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị còn hạn chế, có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, chưa thực sự giữ vững bản lĩnh chính trị; một số cán bộ, đảng viên dao động trước khó khăn, thử thách, không rõ lập trường, "gió chiều nào theo chiều ấy", "đi hòa vi quý", thấy sai không dám đấu tranh, nói một đằng còn nghĩ và làm một nẻo; chưa phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc. Do vậy, cùng với các quy định trước đây, Quy định số 144-QĐ/TW sẽ giúp cán bộ, đảng viên "tự soi" lại chuẩn mực đạo đức của mình và giúp cán bộ, đảng viên luôn có lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, bảo vệ cái đúng, phê bình, lên án cái sai; giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên không dao động trước mọi tình huống, quyết tâm vượt mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu chống phá chế độ ta của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một trong những điểm quan tâm của Tiến sĩ Trần Quang Công là Điều 2 của Quy định số 144-QĐ/TW. Đây là điểm mới đáng chú ý trong quy định về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, vì mục tiêu phát triển chung, cán bộ, đảng viên phải dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đi đầu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao nhất, tránh tình trạng có tư tưởng "đầu tranh, tránh đầu", làm việc "cắm chông", "giữ an toàn".

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành vi lệch lạc, vi phạm quy định đang đặt ra vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

(theo TTXVN)

# Bảo đảm đủ điều kiện, vật chất phục vụ diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh

Những ngày này, Bộ CHQS tỉnh đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024.



Nhiều nhân lực, vật tư, phương tiện được huy động phục vụ diễn tập.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh cho biết: Cuộc diễn tập năm nay có nhiều điểm mới về nội dung, hoạt động đa dạng, diễn ra trên quy mô lớn, không gian rộng với nhiều thành phần và lực lượng tham gia. Trên cơ sở các đề mục diễn tập, Ban Tổ chức diễn tập đã phân định các nội dung, tổ chức luyện tập theo kịch bản và tình huống giả định. Bộ CHQS tỉnh với vai trò cơ quan chủ trì phối hợp, hiệp đồng với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, làm tốt công tác chuẩn bị. Quy mô diễn tập ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ứng phó bão mạnh, siêu bão ở cấp độ 2, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 2.500 người, 285 phương tiện các loại sẵn sàng tham gia diễn tập.

Tình huống giả định là cơn bão số 2 khiếm mua to kéo dài, khu vực đề hươu Trà Lý, xã Xuân Hòa (Vũ Thư) xuất hiện các vết nứt địa liên tiếp nhau, chân kê bị xô sập, mái kê bị sạt cung dài 20m. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy PTDS huyện Vũ Thư đã huy động hơn

450 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, 55 ca nô, máy xúc, tàu cùng đầy đủ áo phao, áo mưa, cuốc, xẻng... phục vụ diễn tập, các nội dung diễn tập bảo đảm an toàn về người và phương tiện. Theo bà Phạm Thị Như Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư: Cuộc diễn tập năm nay có nhiều nội dung mới, thời gian đến ngày diễn tập không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, vì vậy huyện tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả tốt. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương quán triệt, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch diễn tập với tinh thần khẩn trương; khác phục khó khăn, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kịch bản diễn tập thực binh, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật chất huấn luyện, luyện tập, hợp lực, tổng duyệt và diễn tập chính thức theo đúng ý định diễn tập và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PTDS tỉnh. Ngay sau buổi diễn tập tại xã Xuân Hòa, huyện đã tổ chức học rút kinh nghiệm, khác phục một số hạn chế, tồn tại trong công tác xử lý sạt trượt đất, kê trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được

chỉ ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. Là một trong những đơn vị tham gia diễn tập PTDS, những ngày này, Công an tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn kiện, xây dựng kế hoạch để bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực diễn ra diễn tập. Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch về hiệp đồng, bảo đảm lực lượng, phương tiện vật tư, vật chất, trang thiết bị tham gia diễn tập; kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng kịch bản chi tiết diễn tập phương án "Phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa, xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ sập đổ công trình nhà cao tầng và chữa cháy" tại cụm nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình. Công an tỉnh đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị, xe chữa cháy... phục vụ diễn tập.

Tại Tiến Hải, những ngày này, Ban CHQS huyện đang tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Nam Thịnh đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc diễn tập PTDS, ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024. Thượng tá Tô Đình Sơn, Chỉ huy

trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện và UBND xã Nam Thịnh đã tổ chức khảo sát, kiểm tra, lựa chọn khu vực đất sỏ chỉ huy phía trước của tỉnh tại khu vực cảng cá Nam Thịnh nơi sẽ diễn ra tình huống diễn tập; đẩy mạnh tuyên truyền tới ngư dân, các gia đình khu vực cảng cá về diễn tập. Đến thời điểm này, huyện đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập; huy động hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và 114 phương tiện các loại tham gia diễn tập.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ cho biết thêm: Từ nay đến ngày diễn tập sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, quy mô của cuộc diễn tập. Bộ CHQS tỉnh tổ chức rà soát, thực hiện tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho luyện tập, tổng duyệt và diễn tập chính thức, nhất là các khu vực diễn tập thực binh.

Theo kế hoạch, diễn tập PTDS ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024 diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2024.

TIẾN DAT

# HỘI NGƯỜI MÙ THÀNH PHỐ ĐIỂM TỰA CỦA HỘI VIÊN

Thực hiện tốt công tác chăm lo, giúp đỡ, tạo việc làm cho hội viên, Hội Người mù thành phố Thái Bình trở thành điểm tựa giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bi kịch thị bẩm sinh cả hai mắt, trước đây cuộc sống của ông Vũ Ngọc Phú, xã Vũ Chính rất khó khăn. Song, là trụ cột trong gia đình nên ông luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế. Nhờ sự giúp đỡ của Hội Người mù thành phố, năm 2014 ông Phú được vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm với lãi suất ưu đãi. Ông chia sẻ: Tôi từng rất mặc cảm vì không thể chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình. Từ ngày được vay vốn, tôi đã cùng em trai đầu tư mở xưởng sản xuất đồ gỗ. Với số vốn vay 130 triệu đồng và nguồn tích góp của

gia đình, hiện xưởng hoạt động ổn định. Mỗi tháng thu nhập của tôi đạt 8 - 10 triệu đồng. Tôi cảm ơn các cấp, các ngành và Hội Người mù thành phố đã hỗ trợ chúng tôi.

Giống như ông Phú, bà Nguyễn Thị Diệp, xã Phú Xuân cũng là một trong những hội viên được Hội Người mù thành phố giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Năm 2000, căn bệnh hiểm nghèo đã khiến đôi mắt bà mất đi ánh sáng. Bà buộc phải từ bỏ công việc dạy học, cuộc sống lâm vào khó khăn. Năm 2002, bà tìm đến Hội Người mù thành phố với mong muốn có được

sự chia sẻ, đồng cảm và tìm được công việc phù hợp, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Bà Diệp cho biết: Vào Hội, tôi được học chữ nổi, học làm tấm tre và nghề tấm quất. Cán bộ, hội viên trong Hội đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều. Hiện tại tôi đang là kỹ thuật viên tại cơ sở dịch vụ tấm quất của Hội, có thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Hội Người mù thành phố hiện có 150 hội viên. Những năm qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ hội viên như thăm hỏi, tặng quà; dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ hội viên vay vốn phát

triển kinh tế... Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, đã có 438 lượt hội viên được tặng quà với tổng số tiền hơn 184 triệu đồng. Cơ sở dịch vụ tấm quất, sản xuất tấm tre tập trung của Hội được duy trì, tạo việc làm thường xuyên cho 32 lao động. 6 tháng đầu năm nay, doanh thu sản xuất tấm tre đạt hơn 91 triệu đồng; doanh thu dịch vụ tấm quất đạt gần 690 triệu đồng.

Đặc biệt, với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho hội viên và người khiếm thị trên địa bàn thành phố, tháng 4/2024, Hội đã thành lập câu lạc bộ tấm quất người mù thành phố gồm 36 thành viên. Tham gia câu lạc bộ, các thành viên được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Bên cạnh đó, để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Người mù thành phố tạo điều kiện để hội viên vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm với lãi suất ưu đãi. Nhờ đó, đời sống của hội

viên được cải thiện rõ rệt. Nhiều hội viên đã vươn lên có kinh tế khá giả như ông Vũ Ngọc Phú, xã Vũ Chính; chị Bùi Thị Thơi, phường Bồ Xuyên; ông Đặng Văn Hợp, xã Vũ Đông... Ngoài ra, được sự giúp đỡ của Hội và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, 98% hội viên đã được hưởng trợ cấp thường xuyên và cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố cho biết: Để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, giúp đỡ hội viên, Hội Người mù thành phố tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, trong đó chú trọng phát triển nghề tấm quất, sản xuất tấm tre. Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ tấm tre, tìm nguồn nguyên liệu chất lượng cao, cải thiện mẫu mã để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tích cực kêu gọi, vận động các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí để tặng quà cho hội viên nhân dịp lễ, tết, đặc biệt là những hội viên

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khảo sát, lập danh sách trẻ em khiếm thị trên địa bàn, để nghị Tỉnh hội mở lớp học chữ nổi cho các em trong thời gian tới. Hội

cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, ngành, tổ chức, nhà hảo tâm để mở rộng cơ sở dịch vụ tấm quất,

sản xuất tấm tre tập trung, bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, hội viên được tốt hơn.

THU HOAI



Xưởng sản xuất đồ gỗ của gia đình ông Vũ Ngọc Phú, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).